



กรุงเทพประกันภัย เพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาส

SEเปลี่ยนโลก

วาสุณี อินวันนา

บริษัท กรุงเทพประกันภัย กำลังจะย่างเข้าสู่วัย 70 ปี ในเดือนเม.ย. 2560 เป็นบริษัทที่เติบโตมาอย่างแข็งแกร่ง มีส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรวบรวมจัดอยู่อันดับ 3 ของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคืนกำไรสู่สังคมผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

และพัฒนาจิตใจ และด้านสาธารณสุข ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ทำมายาวนานกว่า 20 ปี

หลายกิจกรรม ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งทุกปี โดยเฉพาะบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่คณะผู้บริหารชุดเดิมยังเป็นหนุ่ม ปัจจุบันเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว

สำหรับกิจกรรมนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มีคณะอันประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงาน คณะแพทย์ และพยาบาลกว่า 100 ชีวิต ลงพื้นที่ในแต่ละปี ให้

บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ จ.สกลนคร และมุกดาหาร มาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมานานมาก หากรวมปีนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องด้วย ก็จะเข้าสู่ปีที่ 28 เป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมมอบยารักษาโรคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพแก่ผู้มารับบริการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในแต่ละปีจะมีประชาชนผู้เจ็บป่วยที่ด้อยโอกาส จากหลายอำเภอใน จ.สกลนคร และมุกดาหาร มารอใช้บริการอย่างเนืองแน่น ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน รวมถึงเด็ก ๆ ในพื้นที่จะได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อสุขอนามัยที่ดีโดย





ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบ
สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้มารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์
แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร
และวัดสวนป่าปริมาตร จ.มุกดาหาร

สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์
แบน เป็นโรงพยาบาลที่ทางบริษัท
กรุงเทพประกันภัย สนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างเมื่อปี 2547 เพื่อใช้เป็น
สถานพยาบาลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ และ
ยังคงดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเข้า
ถึงการรักษาได้อย่างทันที่ว่างที่ไม่ต้อง
เดินทางไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ห่าง
ไกล หากนับรวมจำนวนประชาชนที่
เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ตั้งแต่ปี 2531-2558 เฉลี่ยปีละ 5,000
คน จะมีประชาชนได้รับบริการไปแล้ว
1.4 แสนคน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร
ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน รวม
21 ปี โดยฝึกอบรมชาวบ้านทำงานสาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก
ผ้าขาวม้าทอมือสืบทอดมา เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ
เสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
โดย ชัย ในฐานะผู้บริหาร ได้ให้นโยบาย
บริษัทในเครือรับซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
จากชาวบ้านมาใช้ในบริษัทด้วย

รวมถึง โครงการค่ายอาสาพัฒนา

นักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย ที่มี
จิตอาสารวมกลุ่มกันออกไปทำกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม ตั้งแต่ปี 2537 จนถึง
ปัจจุบัน เช่น การจัดสร้างห้องน้ำ
ให้โรงเรียนในชนบท การให้คำแนะนำ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
แก่ชาวบ้าน

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
และ ชัย ได้รับรางวัลมากมาย โดยหนึ่ง
ในเหตุผลที่ได้รางวัล คือ ความมุ่งมั่น
ในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด ทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
ศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
สรรค์สร้างสังคม